

## Đoàn cán bộ Viện Kinh tế học và Viện Xã hội học đi thăm và trao đổi khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học tỉnh Quảng Châu Trung Quốc

Thực hiện kế hoạch trao đổi hợp tác khoa học hàng năm giữa Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia Việt Nam và Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, từ ngày 8/10 đến 18/10/1999, đoàn cán bộ của 2 Viện Kinh tế học và Viện Xã hội học thuộc Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia Việt Nam do TS. Hà Huy Thành, Phó viện trưởng Viện Kinh tế học làm trưởng đoàn đã tới thăm và trao đổi học thuật với Viện Hàn lâm Khoa học tỉnh Quảng Châu, Trung Quốc. Đoàn gồm có 4 thành viên: TS. Hà Huy Thành, TS. Lê Cao Đoàn (Viện Kinh tế học), TS. Mai Văn Hai và Đồng chí Lê Phương (Viện Xã hội học).

PGS.TS. La Phúc Thuận, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế học; GS. Trương Văn Thanh, chuyên gia nghiên cứu về kinh tế nông thôn cùng các nhà nghiên cứu Viện Hàn lâm Khoa học tỉnh Quảng Châu Trung Quốc đã đón tiếp và làm việc với đoàn cán bộ khoa học Việt Nam.

Trong thời gian công tác, Đoàn đã trao đổi học thuật với Viện Kinh tế học, Viện Xã hội học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Quảng Châu. Một số chủ đề cùng quan tâm đã được hai bên thảo luận như: "Nông thôn - Nông nghiệp và nông dân", "Kế hoạch hóa gia đình", "Vấn đề xóa đói giảm nghèo", "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đô thị hóa"... Hai bên đã đưa ra nội dung thuộc chương trình hợp tác, trao đổi khoa học những năm tới bao gồm các chủ đề:

- Tăng nhanh nhịp độ phát triển kinh tế miền núi
- Giải quyết sự cách biệt giàu nghèo
- Đô thị hóa tại chỗ "Ly nông bất ly hương"
- Thúc đẩy nhanh hơn nữa quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

P.V

## Viện Xã hội học tổ chức Seminar khoa học thường kỳ

Nhằm mục đích mở ra các hình thức hoạt động khoa học mới, Viện Xã hội học đã tổ chức một chương trình Seminar khoa học thường kỳ vào ngày thứ 6 của tuần cuối cùng hàng tháng.

Chương trình Seminar khoa học của Viện Xã hội học nhằm giới thiệu các công trình và kết quả mới trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội học ở Việt Nam, trong khu vực và thế giới. Ngoài những nội dung mang tính học thuật và ứng dụng, Chương trình còn chú trọng đến khía cạnh trao đổi những kinh nghiệm của nghề nghiệp, tạo ra một diễn đàn phong phú về đề tài và thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội học. Đây không chỉ là diễn đàn dành cho các nhà nghiên cứu xã hội học và giới nghiên cứu khoa học xã hội thuộc các ngành liên quan, Chương trình này còn khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học trẻ, các nghiên cứu sinh và sinh viên thuộc chuyên ngành xã hội học.

Ngày 1/10 năm 1999, Viện Xã hội học đã tổ chức Seminar khoa học đầu tiên. Báo cáo viên là TS. Vũ Mạnh Lợi, Phó trưởng phòng Xã hội học Gia đình với đề tài khoa học: "*Xung quanh cuộc nghiên cứu lịch đại đầu tiên ở Việt Nam*". Seminar đã được sự quan tâm và tham gia của đông đảo cán bộ nghiên cứu trong và ngoài Viện Xã hội học.

P.V

## Mừng thọ Giáo sư Bùi Đình Thanh

Ngày 12/8/1999, nhân dịp GS. Bùi Đình Thanh 75 tuổi, Lãnh đạo Viện Xã hội học do PGS.TS. Trịnh Duy Luân, Viện trưởng dẫn đầu, và một số cán bộ chủ chốt của Viện đã đến thăm và mừng thọ Giáo sư tại nhà riêng ở Hà Nội.

GS. Bùi Đình Thanh đã từng giữ cương vị Phó ban Ban Xã hội học (tổ chức tiền thân của Viện Xã hội học) từ những năm 1977-1981. Trong những ngày đầu thành lập Ban Xã hội học, GS. Bùi Đình Thanh đã có nhiều đóng góp cho sự hình thành và phát triển bộ môn khoa học non trẻ này ở Việt Nam.

Trong buổi gặp mặt thân mật, Giáo sư đã nhắc lại những khó khăn buổi ban đầu, và bày tỏ niềm tin tưởng vào sự trưởng thành của toàn thể cán bộ Viện Xã hội học ngày nay. Vào tuổi 75, GS. Bùi Đình Thanh vẫn hăng hái tham gia vào các hoạt động khoa học trong nhiều lĩnh vực: 1991-1995, là thành viên của Ban chủ nhiệm Chương trình KX - 04, chủ nhiệm đề tài nhánh về các chính sách xã hội. Từ 1996-2000, là thành viên của Ban Chủ nhiệm Chương trình cấp nhà nước KHXH - 06-03: "Quản lý sự phát triển xã hội", đồng thời là Trưởng ban lịch sử Từ điển bách khoa. Đặc biệt, Giáo sư vẫn thường xuyên tham gia giảng dạy môn Lịch sử Xã hội học và các Hội đồng chấm luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học.

P.V